



Đức Thánh Cha: Mong ước Rome sẽ trở thành thành phố hiếu khách và dễ thương nhất trong Năm Thánh

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Linda Bordoni)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước ông Thị trưởng Rome và chính quyền thành phố khi thành phố chuẩn bị tổ chức Năm Thánh 2025. ĐTC nhấn mạnh tinh thần của Năm Thánh là tinh thần bao dung tới tất cả những người thấp bé nhất trong xã hội, ĐTC hứa sẽ mở một Cửa Thánh cho trại tù.

Vào sáng Thứ Hai (10/6/2024) ĐTC đã nhận lời mời của Thị trưởng Rome, ngài băng qua con Sông Tiber đến thăm Tòa Thị Sảnh Capitoline khi thành phố đang chuẩn bị tổ chức Năm Thánh 2025.

Trong bài phát biểu trước ngài Thị trưởng và chính quyền thành phố, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sự hợp tác tuyệt vời giữa Tòa thánh và Chính quyền thành phố trước những cam kết của chính quyền thành phố trong việc chuẩn bị chào đón khách hành hương một cách tốt nhất có thể.

Rome, ngài lưu ý, là một thành phố có tinh thần phổ quát "phục vụ lòng bác ái, phục vụ lòng hiếu khách và sự chào đón, từ khách hành hương đến khách du lịch, đến người di cư, những người gặp khó khăn nghiêm trọng: những người nghèo nhất, cô đơn, bệnh tật, người bị giam cầm, người bị loại trừ, những người này phải là những nhân chứng trung thực nhất cho tinh thần này".

"Họ phải làm chứng rằng chính quyền hoàn toàn có tinh thần như vậy khi phục vụ mọi người, khi sử dụng quyền lực hợp pháp của mình để đáp ứng nhu cầu của công chúng, đặc biệt là những người yếu đuối cùng đinh".

Đức Thánh Cha đã phát biểu tại Tòa Thị Sảnh sau khi đội kèn vang lên tiếng kèn chào đón ngài ở Quảng trường Tòa Thị Sảnh tráng lệ do kỹ sư và nghệ nhân Michelangelo xây dựng trên Đồi Capitoline – được gọi là "Campidoglio" Tòa Thị Sảnh của Thành

phố; nơi hội họp thảo luận của Chính quyền, nơi Đức Thánh Cha và ông Thị trưởng Roberto Gualtieri dừng lại ký vào Sách Danh dự, trao đổi quà tặng và bắt đầu buổi lễ.



Đức Thánh Cha Phanxicô và Thị trưởng Gualtieri

Lịch sử vẻ vang của thành phố Rome

Nêu bật lịch sử đáng kính phục của thành phố, Đức Thánh Cha nói: "Tôi đến để gặp quý ngài và thông báo cho quý ngài, chính quyền thành phố, nơi mà từ khi thành phố được thành lập đến nay, khoảng 2.800 năm, đã có một ơn gọi rõ ràng và liên tục về tính chất phổ quát cho toàn cầu."

ĐTC lưu ý rằng "La Mã cổ đại, nhờ sự phát triển về mặt pháp lý và năng lực tổ chức, cùng với việc xây dựng các thể chế vững chắc và lâu dài trong nhiều thế kỷ, đã trở thành ngọn hải đăng mà nhiều dân tộc hướng về để tìm kiếm sự ổn định và an ninh."

ĐTC ca ngợi nhiều đức tính của nền văn hóa La Mã cổ đại và nhấn mạnh đến các giá trị của nền văn hóa này: "Nền văn hóa La Mã cổ đại này, chắc chắn đã đem lại nhiều giá trị tốt đẹp, cần phải được nuôi dưỡng phát huy, để thực thi thông điệp tình huynh đệ anh em, tình yêu, niềm hy vọng, sự giải phóng lớn lao và sâu sắc hơn."



Đức Thánh Cha và Thị trưởng chiêm ngưỡng Di sản La Mã

Các giá trị của Kitô giáo

Thánh Cha đã nói về cách Kitô giáo lan rộng với xã hội La Mã, được thúc đẩy bởi lời chứng của các vị tử đạo và lòng bác ái của các cộng đồng Kitô giáo đầu tiên; chứng tỏ Kitô giáo đã mang đến cho mọi người một hy vọng tân tiến và thách đố các thể chế trước nạn nô lệ, vốn từng được coi là lẽ thường tình và bất biến đổi thay!

Đức Thánh Cha đã nói về sự chuyển đổi từ Rome của các Đại đế Caesar sang thành Rome của các Giáo Hoàng; nhưng dù bất chấp những thay đổi, ơn gọi phổ quát của Rome không chỉ được xác nhận mà còn được nâng cao, với sứ mệnh của Giáo hội vượt ra ngoài ranh giới địa lý để công bố Tin mừng của Chúa Kitô cho khắp toàn cầu.

ĐTC cho hay "Nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ơn gọi phổ quát của Rome vẫn được xác nhận và tôn vinh".

Hiệp ước Lateran

ĐTC lưu ý năm nay đánh dấu kỷ niệm 40 năm sửa đổi Hiệp ước Lateran, Đức Thánh Cha cho hay "Hiệp ước tái khẳng định rằng Nhà nước Ý và Giáo hội Công giáo, 'mỗi bên trong trật tự riêng của mình, độc lập và có chủ quyền', cam kết tôn trọng hoàn toàn nguyên tắc này trong quan hệ và hợp tác lẫn nhau để thúc đẩy con người và đem lại lợi ích cho đất nước".

Ảnh hưởng của Năm Thánh

Do đó, khi Rome chuẩn bị Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha kêu gọi thành phố sẵn sàng chào đón dòng người hành hương và khách du lịch và cho biết sự hợp tác tích cực giữa chính quyền địa phương và quốc gia nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

ĐTC cho hay "Năm Thánh sắp tới có thể có tác động tích cực đến diện mạo của thành phố, cải thiện sự trang trọng của thành phố và làm cho các dịch vụ được hữu hiệu hơn, không chỉ ở trung tâm mà còn thúc đẩy sự xích lại gần nhau của thành phố với các vùng ngoại vi".

Cửa Thánh

Nhắc lại tinh thần phổ quát của Rome, với lòng bác ái, hiếu khách và phục vụ những người có nhu cầu, bao gồm người nghèo, người cô đơn, người bệnh, người bị giam cầm và người bị loại trừ, ĐTC tuyên bố ý định mở một Cửa Thánh tại một trong những Nhà tù ở Rome trong Năm Thánh. Ngài cho hay: "Tôi đã quyết định mở một Cửa Thánh trong một nhà tù."

Kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích Thành phố Rome tiếp tục thể hiện bản chất chân thực, hiếu khách và cao quý của mình.

Năm Thánh: một đặc ân và trách nhiệm

ĐTC thừa nhận có những thách đố do dòng người đổ về và mở ra một góc nhìn mới cho thành phố, cho thấy sự giàu có về văn hóa và lịch sử lâu đời của Rome, nó vừa là đặc ân vừa là trách nhiệm cho dân chúng và các nhà cầm quyền của thành phố.

ĐTC cho "Mọi vấn đề mà thành phố phải đối diện đều là 'mặt trái' của sự vĩ đại của thành phố và, từ một yếu tố khủng hoảng, nó có thể trở thành cơ hội để phát triển: dân sự, xã hội, kinh tế, văn hóa".



Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Tòa Thị Sảnh

Nữ Vương bầu cử cho dân thành Roma (Maria, Salus Populi Romani)

Cuối cùng, ĐTC kêu gọi tăng cường hợp tác giữa tất cả các cơ quan để tôn vinh vai trò Nữ Vương Bầu cử Dân thành La mã (Salus Populi Romani) Đấng quan phòng chở che cho thành phố và ĐTC nhắc lại lòng sùng kính của ngài đối với Đức Nữ Trinh Maria, Salus Populi Romani này.

ĐTC cho hay: "Mỗi lần trước và sau các chuyến tông du ra nước ngoài, tôi luôn đến cầu nguyện trước Tòa Đức Mẹ, Đấng bầu cử cho dân thành La mã ở Đền thờ Đức Bà Cả, cầu xin Mẹ đồng hành cùng tôi trong mọi hoạch định", Ngài cầu xin Mẹ ban phép lành và xin Mẹ "chở che thành phố và con dân thành Rome, xin Mẹ ban hy vọng và mở lòng mọi người trước các công cuộc từ thiện bác ái".